
 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนล่าง) 
วันท่ี 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

-------------------------- 
 
1. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 10-วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 

3. สถานที ่   ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

4. กลุ่มเป้าหมาย    

   หนว่ยงานภาครฐั  ประชาชนทัว่ไป                   

   เยาวชน  อื่น ๆ ไดแ้ก่ เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
            เครือข่ายเกษตรอนิทรียน์าแปลงใหญ ่กลุ่ม OTOP 
            เครือข่ายธรุกิจการท่องเที่ยว สามพันโบก 
 
5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  การด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ มีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการจะด าเนินการให้ลุล่วง  
ไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐ
ภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศ  
ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่ก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 เหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 ๕.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชน
ท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกร 
เข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ 
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เพื่อสังคม รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
  2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้าง  
และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศ ไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
การท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 
 
6. ข้อมูลทั่วไป 
  6.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
   จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นต าบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ 
ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพ้ืนที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ  ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะ
โดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ าโขงเป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานี 
กับประเทศลาว มีแม่น้ าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ ามูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้ว
ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม และมีล าน้ าใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล าเซบาย ล าเซบก ล าโดมใหญ่ ล าโดม
น้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่ส าคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก 
ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว และประเทศกัมพูชา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ 
ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจ าปาศักดิ์ (ประเทศลาว) โดยพรมแดน
บางช่วงใช้แม่น้ าโขงเป็นตัวก าหนด ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) และทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ ๒๑๙ ต าบล ๒,๔๖๙ หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 37 แห่ง 
ได้แก่ 
  1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 2. อ าเภอศรีเมืองใหม่  3. อ าเภอโขงเจียม 
  4. อ าเภอเขื่องใน   5. อ าเภอเขมราฐ  6. อ าเภอเดชอุดม 
  7. อ าเภอนาจะหลวย  8. อ าเภอน้ ายืน   9. อ าเภอบุณฑริก 
  10. อ าเภอตระการพืชผล 11. อ าเภอกุดข้าวปุ้น  12. อ าเภอม่วงสามสิบ 
  13. อ าเภอวารินช าราบ  14. อ าเภอพิบูลมังสาหาร 15. อ าเภอตาลสุม 
  16. อ าเภอโพธิ์ไทร  17. อ าเภอส าโรง  18. อ าเภอดอนมดแดง 
  19. อ าเภอสิรินธร  20. อ าเภอทุ่งศรีอุดม  21. อ าเภอนาเยีย 
  22. อ าเภอนาตาล  23. อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  24. อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
  25. อ าเภอน้ าขุ่น 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี 47,800 48,986 96,786 36,128 
อ าเภอศรเีมืองใหม ่ 33,698 33,205 66,903 19,482 
อ าเภอโขงเจียม 18,111 17,724 35,835 10,245 
อ าเภอเขื่องใน 50,796 51,752 102,548 28,149 
อ าเภอเขมราฐ 15,880 15,844 31,724 9,139 
อ าเภอเดชอุดม 66,388 65,547 131,935 51,589 
อ าเภอนาจะหลวย 26,106 25,441 51,547 18,190 
อ าเภอน้ ายนื 31,141 30,262 61,403 20,871 
อ าเภอบุณฑริก 39,480 38,400 77,880 24,554 
อ าเภอตระการพืชผล 56,582 56,136 112,718 29,955 
อ าเภอกดุข้าวปุน้ 18,435 18,436 36,871 9,584 
อ าเภอม่วงสามสบิ 40,787 40,698 81,485 22,951 
อ าเภอวารินช าราบ 46,105 46,707 92,812 30,977 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร 52,570 51,826 104,396 34,474 
อ าเภอตาลสมุ 15,188 14,768 29,956 8,449 
อ าเภอโพธิไ์ทร 22,613 21,911 44,524 12,033 
อ าเภอส าโรง 27,172 27,048 54,220 14,887 
อ าเภอดอนมดแดง 13,748 13,545 27,293 8,006 
อ าเภอสิรนิธร 22,157 21,375 43,532 14,622 
อ าเภอทุ่งศรีอดุม 14,759 14,464 29,223 9,180 
อ าเภอนาเยีย 10,847 10,129 20,976 7,197 
อ าเภอนาตาล 19,200 19,215 38,415 11,428 
อ าเภอเหลา่เสือโก้ก 14,048 13,949 27,997 7,965 
อ าเภอสว่างวรีะวงศ ์ 15,619 15,534 31,153 9,269 
อ าเภอน้ าขุ่น 16,816 16,516 33,332 11,016 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลกดุชมภู 5,922 5,877 11,799 4,423 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลค าน้ าแซบ 4,034 4,086 8,120 3,228 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหัวนา 6,580 6,694 13,274 3,586 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลโพนงาม 4,528 4,589 9,117 3,226 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 3,026 3,159 6,185 3,431 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลหนองผือ 4,862 5,081 9,943 3,419 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลขามปอ้ม 4,820 4,747 9,567 3,208 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลเทพวงศา 6,031 5,941 11,972 4,136 

javascript:openWindow('?rcode=3401&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3402&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3403&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3404&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3405&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3407&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3408&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3409&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3410&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3411&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3412&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3414&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3415&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3419&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3420&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3421&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3422&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3424&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3425&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3426&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3429&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3430&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3431&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3432&statType=1&year=61')
javascript:openWindow('?rcode=3433&statType=1&year=61')
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลปทมุ 4,987 5,532 10,519 4,190 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลคอแลน 6,713 6,547 13,260 4,113 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลนิคม 
สร้างตนเองล าโดมน้อย 

3,893 3,875 7,768 2,926 

ท้องถิน่เทศบาลต าบลกดุประทาย 6,923 6,764 13,687 5,116 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลขามใหญ ่ 18,879 20,739 39,618 20,913 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลแสนสขุ 13,188 11,206 24,394 11,245 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลนาเยยี 3,201 3,302 6,503 1,858 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลช่องเม็ก 1,825 1,883 3,708 1,909 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร 1,503 1,554 3,057 1,189 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลตาลสมุ 1,604 1,619 3,223 1,082 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลอ่างศลิา 1,472 1,602 3,074 1,017 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลห้วยขะยุง 1,539 1,608 3,147 984 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลมว่งสามสิบ 1,480 1,629 3,109 1,604 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลกดุขา้วปุ้น 2,103 2,055 4,158 1,482 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลตระการ
พืชผล 

4,409 4,617 9,026 4,367 

ท้องถิน่เทศบาลต าบลบุณฑริก 2,162 2,242 4,404 2,096 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลน้ ายืน 4,419 4,503 8,922 3,407 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลนาจะหลวย 3,628 3,627 7,255 2,680 
ท้องถิน่เทศบาลเมอืงเดชอดุม 6,340 6,953 13,293 6,686 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลบวังาม 3,338 3,338 6,676 1,879 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลนาส่วง 1,514 1,615 3,129 1,004 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลเขมราฐ 2,827 3,069 5,896 2,524 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลเขื่องใน 2,203 2,339 4,542 2,080 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลบา้นดา่น 
โขงเจียม 

1,449 1,439 2,888 1,316 

ท้องถิน่เทศบาลต าบลศรีเมอืงใหม ่ 2,088 2,095 4,183 1,967 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลอบุล 2,637 3,095 5,732 3,122 
ท้องถิน่เทศบาลเมอืงพิบูล 
มังสาหาร 

5,006 5,339 10,345 4,590 

ท้องถิน่เทศบาลเมอืงวารนิช าราบ 12,070 13,622 25,692 10,944 
ท้องถิน่เทศบาลนครอบุลราชธาน ี 33,217 38,653 71,870 32,217 

รวม 932,466 936,053 1,868,519 629,504 



-5- 
 

  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ. ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเทีย่วหลายมิติ 
เกษตรสู่สากล 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี   
ร้อยละ 7.5 
  2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita :GPP) ในพ้ืนที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 2.5 
ต่อป ี 
  3. ร้อยละของการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
  4. สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
  4. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
  5. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน 
 
7. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  
ของจังหวัดอุบลราชธานี  
 ๗.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจวุฒิสภา และการด าเนินงานของวุฒิสภาในการ  
น าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การด าเนินการแก้ไข 
 7.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 
 
๘. วิธีการประเมินผล 

   การสังเกต   สอบถาม  การใช้เครื่องมือสื่อสาร  

   การสัมภาษณ ์   อื่น ๆ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขา่วผ่านสื่อต่าง ๆ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ 217 คน 
   - จ านวนผู้เขา้ร่วม 217 คน 
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   - แบ่งออกเปน็ 

   ประชาชนทัว่ไป  เด็ก-เยาวชน   ผู้บริหารโรงเรียน  

   ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั  ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ ไดแ้ก ่
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรียน์าแปลงใหญ่ กลุม่ OTOP เครือขา่ยธุรกิจการท่องเที่ยว 
  ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าเสนอปัญหาในรูปแบบการน าเสนอ 
ด้วยวาจา และหนังสือ เพ่ือให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   ๒) ประชาชนได้รับรู้ รับทราบเกี่ ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ 
   ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบ จ านวน 50 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 5 ประเด็น ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 82.40) รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 78.30) การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 77.20) บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  (ร้อยละ 
72.20) และบทบาทภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 69.60 ) 
ตามล าดับ 
   ๓) กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่อการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อาทิ 
   3.1) นางยุริวรรณ โสมอินทร์ ครูศิลปาชีพประจ าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจากศูนย์ 
ศิลปาชีพจังหวัดอุบลราชธานีบ้านยางน้อย อ าเภอเขื่องใน กล่าวว่า เมื่อปี 2563 คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มาพบปะ
รับฟังการด าเนินงานโครงการปลูกหม่อนไหมประสบปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าอยู่ในสภาพเก่าและช ารุด 
ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยทกให้ขาดวัสดุอุปกรณ์ในกาทอผ้า ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า เป็นเงิน 50,000 บาท ท าให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพโดยใช้อุปกรณ์ 
จากที่ได้รับมาใช้ประโยชน์และสร้างงาน สร้างรายได้ จึงขอขอบคุณแทนสมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมบ้านโนนรัง ที่สมาชิกวุฒิสภาให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาโดยตลอด  
   3.2) นายบิน คงทน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร กล่าวว่า โครงการ 
นาแปลงใหญ่ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึง 
ไม่สามารถจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ท าให้ทุกปีต้องจ้างท าบัญชี ส่งผลให้เกิดรายจ่ายเป็นจ านวนมาก อีกประเด็น
คือชุมชนมีปัญหาด้านเอกสารที่ต้องเก็บเป็นหลักฐานจ านวนมาก ต้องพ่ึงหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้แนะน าให้เกษตรกรพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดท าเอกสาร การจัดท าบันทึก และให้รวมกลุ่ม
เพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นนิติบุคคลจะท าให้การบริหารงานนาแปลงใหญ่คล่องขึ้นและสามารถพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ได้  
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  ๔) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย 
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊ก สวท.อุบลราชธานี เฟซบุ๊กส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กส านักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี  เฟซบุ๊ก NBT 11 ทีวีอีสาน เฟซบุ๊กที่นี่มีข่าว เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ข่าวภูธร เว็บไซต์ Good News เว็บไซต์ไทยเสรีนิวส์ เว็บไซต์ edunewssiam เว็บไซต์ 
TigerNews สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุวิทยุกองทัพบก หนังสือพิมพ์อินทรีย์สยาม  
และหนังสือพิมพ์ edunewssiam 
  ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

   อื่น ๆ .................................... 
   ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต  
  หน่วยงานในพื้นที่มีความสับสนหรืออาจไม่ได้รับทราบการปรับมาตรการของจังหวัดในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็น 1 ใน 8 จังหวัดพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าจังหวัด 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ  
  ก่อนการเดินทางควรศึกษาหาข้อมูลมาตรการของจังหวัด ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อ 
การลงพื้นทีข่องคณะกรรมการฯ 
   
12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  

 จุดที่ 1 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ตอนล่าง) พบปะกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านโนนรัง ณ โรงเรียนบ้านโนนรัง อ าเภอเขื่องใน โดยมี  
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอ าเภอเขื่องใน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วม 
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  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย  
  1. นางยุริวรรณ โสมอินทร์ ครูศิลปาชีพประจ าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
อุบลราชธานีบ้านยางน้อย อ าเภอเขื่องใน ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม
บ้านโนนรัง ซึ่งเกิดขึ้นโดยยึดตามแนวพระราชด ารัสที่พระราชทานให้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๖ ในพิธีเปิดงาน
โครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไท้ องค์ราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ 
พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่ม เมื่อ พ.ศ. 2561 โครงการบ้านยางน้อยได้ประสานกับศูนย์ 
หม่อนไหม เพ่ือขอพันธุ์หม่อนบุรีรัมย์ 60 และพันธุ์สกลนคร มาปลูกในพ้ืนที่แปลงรวมของสมาชิก จ านวน 3 ไร่ 
และขอมาปลูกเพ่ิมอีกหลายครั้ง ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหม่อนที่ใช้งานเก็บใบมาเลี้ยงหนอนไหม จ านวน 10 ไร่ และ
ปลูกเพ่ิมอีก 5 ไร่ รวมพ้ืนที่ปลูกหม่อนจ านวน 15 ไร่ แต่สมาชิกยังต้องการปลูกเพ่ิมอีก ปัจจุบันได้ประสานกับ
หน่อยงานภาครัฐ เพ่ือของบประมาณส าหรับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะให้กับกลุ่ม อาทิ การขอพันธุ์หม่อน การสอน
เลี้ยงไหม การหัดสาวไหม การฟอกกาวไหม การย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี การมัดลายมัดหมี่ ตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการทอผ้าหลายรายการ รวมจ านวน 50 ,000 บาท จากสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนเมื่อปี พ.ศ. 2563 ท าให้สมาชิกมีอุปกรณ์ในการทอผ้าเป็นของกลุ่มมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีรายได้
จากการทอผ้าและการขายเส้นไหมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและจัดฝึกอบรม  
เพิ่มทักษะท าให้สมาชิกมีผลงานที่สวยงามทันสมัยขึ้น โดยแผนงานที่จะท าต่อไปในอนาคตคือการขยายเครอืขา่ยกลุม่
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่อ าเภอเขื่องในให้ครบ ๑๐0 ไร่ ในปี ๒๕๖๖ เพ่ือต้องการรวบรวมกลุ่มเป็นแปลง 
หม่อนใหญ่ และขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืนจากการ
ขายผลผลิตจากเส้นไหม ขายผ้าทอจากไหม และที่ส าคัญในปัจจุบันขายใบหม่อนเพ่ือน าไปท าส่วนผสมของอาหาร
ปลาอัดเม็ดเนื่องจากใบหม่อนที่โปรตีนสูง 
   ส าหรับปัญหาความต้องการ  
   1) ขาดพ้ืนที่ในการปลูกหม่อน ส่งผลให้ต้นหม่อนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
   2) ขาดงบประมาณในการจัดการเรื่องระบบน้ าเพื่อน ามาใช้ในแปลงหม่อน 
   3) ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตีเกลียวเส้นไหมเพ่ือท าเส้นยืน ต้องการเครื่องสาวไหม 
เส้นยืนที่มีเครื่องตีเกลียวไหมสาวไหมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
   4) ต้องการสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ้น  
   5) ต้องการได้รับการฝึกอบรมการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นลายที่ก าลังนิยมในปัจจุบัน 
   6) ต้องการโรงเลี้ยงไหมที่ถูกต้องตามแบบของกรมหม่อนไหมและต้องการขยายโรงทอผ้า  
ให้กว้างขึ้น  
  2. นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี  น าเสนอ
แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มสตรีให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในระดับ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว  โดยใช้เวลาว่างจากการดูแลครอบครัว  
ซึ่งมีโครงการยกระดับผ้าไหมของจังหวัดอุบลราชธานีให้มีมาตรฐานระดับสูง 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริม
การปลูกต้นหม่อน 2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไหม/สาวไหม/ผลิตเส้นไหม 3) โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมเพื่อ 
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ยกระดับให้ได้มาตรฐานระดับสูง และ 4) โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อการส่งออกผ้าไหมเพื่อจ าหน่ายต่างประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่ม จึงขอเสนอการปลูกต้นหม่อนให้เป็นพืช  
เศรษฐกิจอีก 1 ชนิด ในโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของเศรษฐกิจ
พอเพียง SEDZ (เอสอีดีซี) โดยขอให้วุฒิสภาและจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาน าโครงการขับเคลื่อนทั้ง 4 โครงการ  
เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือยกระดับเรื่องผ้า ไหม สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจนในระดับฐานราก 
โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขับเคลื่อนสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในการสรา้งเศรษฐกจิ
ฐานรากเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 3. นายปรีชา แผ่นหิน ผู้ใหญ่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด
โครงการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านต่าง ๆ ในชุมชน ประกอบด้วย  1) โครงการการขุดฝายแก้มลิงห้วยไผ่  
2) โครงการขุดลอกฝายห้วยค าใหญ่ และ 3) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คศล. 2 ฝั่งถนน  
ทางหลวงชนบทในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้ยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการตอบรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบบางส่วนแล้ว จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาในการประสานงาน ติดตาม เร่งรัด กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
กรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบท ๒๑๑๗ อบ.  
 4. นายสง่า บุ้ งทอง ได้น าเสนอปัญหา ประกอบด้วย ระบบประปาในชุมชนไม่เพียงพอ  
น้ ามีรสเค็ม ขณะนี้ ใช้งบประมาณของชาวบ้านแก้ไขปัญหาซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องการคลอง 
ส่งน้ าคอนกรีต โครงการชลประทานระบบท่อไปตามทุ่งนา และการขยายแนวไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จึงขอให้วุฒิสภา
จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในพ้ืนที่เร่งให้ความช่วยเหลือ 
 5. นายสมจิตร์ หาสุข ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่องการรังวัดที่ดิน เลขที่ 196 ต าบล 
โนนรัง อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชานี 
 6. นายสมพร สังกะเพศ เกษตรอ าเภอเขื่องใน ขอให้วุฒิสภาผลักดันโครงการที่อ าเภอ 
เขื่องในเสนอเข้าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อเสนอต่อรัฐบาล อาทิ 1) การขุดลอก การสร้างฝายขนาดเล็กในแหล่งแม่น้ า
ล าชี และการท าชลประทานระบบท่อ 2) การแก้ไขปัญหาความยากจนของอ าเภอเขื่องใน โครงการสร้างอาชีพ 
ในอ าเภอเขื่องในโดยการปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าวน้ าหอม ส้มโอ เงาะ ล าไย ทุเรียน มังคุด  
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย 1) การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 2) ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถา ม  
การอภิปรายทั่วไป 3) ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 4) ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ  ได้แก่ การประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
สามัญและวิสามัญ รวมถึงการด าเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ท่ีมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัดและมีสมาชิก
วุฒิสภาที่มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการ โดยจะเน้นการรับฟังจากพ้ืนที่และจะเป็นสะพานเชื่อมไป 
ยังฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
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 2. นายสุธี มากบุญ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการพยายามขับเคลื่อน 
การขจัดปัญหาความยากจนโดยใช้โมเดลของจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ขอ 
ให้ช่วยเหลือประชาชนโดยกระบวนการท้องถิ่นในการสนับสนุนบางส่วน ทั้งนี้ ต้องการเห็นประชาชนมีความสุข 
มีความเสมอภาค ฝากจังหวัดดูแลกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ขาดโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย ให้ได้รับสวัสดิการที่ดีโดยรัฐ
ช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่างสมบูรณ์ ส าหรับประเด็นปัญหาอื่น ๆ จะน าไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดัน
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง กล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ได้ไปเยี่ยมเยือนการ
ด าเนินงานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน ส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้ง
นี้ได้หารือกับครูศิลปาชีพประจ าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องการจะส่งเสริมให้ 
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผ้าไหมเป็นอันดับหนึ่ง เส้นไหมเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับรางวัลชนะ
อันดับโลกมาแล้ว ดังนั้น ควรมีการรวมของกลุ่มสตรีเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในแต่ละอ าเภอปลูกหม่อน สาวไหม และ
ทอเป็นผ้าไหม และยังสามารถพัฒนาน าใบหม่อนมาผสมให้เป็นอาหารปลา หากสามารถปลูกหม่อนได้จะมีเงิน
หมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจที่ช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เสนอแนะให้รวมกลุ่ม กัน 100 คน เพ่ือจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น อาทิ อุปกรณ์ต่าง ๆ เงินทุนหมุนเวียน แหล่งน้ า และประเด็น
ส าคัญประเทศไทยเป็นต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเป็นไหมที่ดีที่สุด ช่วงหลังการสนับสนุนน้อยลงท าให้ต้อง
สั่งซื้อเส้นไหมจากต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม อินเดีย ทั้งที่ประเทศไทยควรจะเป็นต้นแบบหรือน าเส้นไหมออกขาย
ยังต่างประเทศไม่ใช่ซื้อเข้ามาแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร หากในกลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่จะท าให้ประชาชนในกลุ่มชุมชนต่าง ๆ มีรายได้เสริม ขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน 
ทุกหน่วยงานที่เป็นก าลังหลักส าคัญ  
 4. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กล่าวให้ก าลังใจและกล่าวชื่นชมกลุ่มสตรีที่มีความเข้มแข็ง  
และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขอมาผลิตเป็นร่มส าหรับเป็นของที่ระลึกสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม 
 5. นางประภาศรี สุฉันทบุตร กล่าวว่า ในฐานะเป็นกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
และกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งมีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในส่วนธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  
และธนาคารกรุงไทย ขณะนี้ รัฐบาลให้เครื่องมือทุกอย่างมาที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงแหล่ งเงินทุนได้ 

ดังนั้น จะต้องมีการรวมกลุ่มกันให้ได้ ในส่วนการส่งเสริม 
SME จะมี เครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ จะช่ วย
ประชาชนทั่วประเทศ หากมีประเด็นใดที่จะให้ดูแล
สนับสนุนสามารถประสานไปยังคณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ ส าหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตท่ีต้องใช้โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการค้าขายของกลุ่มแม่บ้าน รัฐบาลมีโครงการ
อินเทอร์เน็ตประชารัฐไว้ให้ทุกหมู่บ้านและต าบลต่าง ๆ 
อาทิ โรงเรียน หอประชุมหมู่บ้าน โดยน าไปใช้ในการ
ค้นคว้าหาข้อมูล ใช้เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา  
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 การด าเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องร้องเรียนของ นายสมจิตร์ หาสุข เรื่องการรังวัดที่ดิน 
เลขที่ 196 ต าบลโนนรัง อ าเภอเขื่องใน ไปด าเนินการ  
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบนโยบายให้แต่ละอ าเภอท าการส ารวจเพ่ือจัดท าบัญชีความเดือดร้อนของประชาชน
และน ามาจัดอันดับซึ่งจะท าให้เห็นว่าประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องใดมากที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือได้รับ
งบประมาณมาแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีความพร้อม อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่ได้รับ
ในครั้งนี้ จะน าไปขับเคลื่อนด้วยศักยภาพเดิมที่มีอยู่ก่อนโดยยังไม่ต้องพึ่งพางบประมาณใหม่ในการแก้ไขปัญหา 
 นอกจากนี้ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ 
ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ของพ่ีน้อง
ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ตามบทบาทของวุฒิสภา ซึ่งการ
ท างานของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ต้องยึดโยงกับปัญหาของประชาชนโดยการลงมารับฟัง
ปัญหาและตรวจสอบปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือหาทางร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ การแก้ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาความยากจนและการสร้าง
ผ้าไหมให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมยินดีจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจะน าประเด็นต่าง ๆ  
ไปประสานกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ขอบคุณส่วนท้องที่ท้องถิ่นหัวหน้า
ส่วนกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดที่จะได้บูรณาการร่วมกันและเริ่มนับหนึ่งโครงการหม่อนไหมเพ่ือจะให้ไปถึงเป้าหมาย  
ได้เร็วที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน  
ในเขตต าบลโนนรัง อ าเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 

     
พบปะกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านโนนรงั  

ณ โรงเรียนบ้านโนนรงั อ าเภอเขื่องใน จังหวดัอุบลราชธานี 
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 จุดที่ 2 คณะฯ เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี         
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ โดยมี นายธนัท ชายทวีป นายอ าเภอสว่างวีระวงศ์
นางสาวเยาวลักษณ์  ทองทวี  ผู้อ านวยการศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม เข้าร่วม  
  ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
  นายธนัท ชายทวีป นายอ าเภอสว่างวีระวงศ์ น าเสนอข้อมูลอ าเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 136,250 ไร่ ประกอบด้วย 4 ต าบล 59 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 31,199 ราย พ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งสิ้น 84,110 ไร่ มีเกษตรกรจ านวน 5,618 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง 

ทั้งยังมีไม้ผล พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว และหม่อน
ไหม ส่วนการเกษตรอื่น ๆ มีการท าการประมง การปศุสัตว์ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก โดยมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 40,619 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 469 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพืชอื่น ๆ ทั้งยางพารา มันส าปะหลัง  
ไม้ผล พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว หม่อนไหม มีพ้ืนที่
รวมกันทั้งสิ้น 33,872 ไร ่จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกร 
ประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ านวนทั้งสิ้น 
1,502 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกหม่อน 650 ไร่ โดยแบ่งเป็น

เลี้ยงไหมหัตถกรรม 393 ครัวเรือน พ้ืนที่ 356 ไร ่เลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 30 ครัวเรือน พ้ืนที่ 150 ไร ่ปลูกหม่อน
ใบ 174 ครัวเรือน พ้ืนที่ 48 ไร่ ปลูกหม่อนผล 43 ครัวเรือน พ้ืนที่ 86 ไร่ ผลิตชาใบหม่อน 10 ครัวเรือน พ้ืนที่ 
10 ไร ่ทอผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ 1,138 ครัวเรือน รับจ้างด้านหม่อนไหม 55 ครัวเรือน  
  อ าเภอสว่างวีระวงศ์ มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  จ านวน 30 
ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหม่อน จ านวน 15 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกทอผ้าไหมมาตรฐาน ตรานกยูงพระราชทานฯ 
ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพหมู่บ้านนักรบไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านนาค า ต าบลแก่งโดม และ
เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไหมบ้านบุ่งมะแลง ต าบลบุ่ง
มะแลง อ าเภอสว่างวีระวงค์ เป็นอ าเภอที่มีร้านค้า
จ าหน่ายผ้าไหม มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานฯ ท่ี
เรียกว่าร้าน Certified Thai Silk Shop ที่มีชื่อเสียง 
คือ ร้านบ้านสวนต้นเทียนไหมไทย ซึ่งมีการทอ       
ผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานพร้อม
จ าหน่ายปีละไม่น้อยกว่า500 เมตร ราคาเมตรละ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท มูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท  
 
 



-13- 
 
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ศูนย์ศิลปาชีพหมู่บ้านนักรบไทย ที่ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหม ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน 
 โอกาสนี ้ นายอ าเภอสว่างวีระวงศ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความส าคัญ
สนับสนุนและผลักดันในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างจริงจังอีกด้วย  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย  
 1. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี ผู้อ านวยการศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี กล่าวให้ข้อมูลทั่วไปของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งมะแลง ต าบลยุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ ก่อตั้งเมื่ อ 
พ.ศ. 2501 เดิมชื่อว่าสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม ต่อมาได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็นสถานีทดลองหม่อนไหม
อุบลราชธานี และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุบลราชธานี สังกัดกรมวิชาการเกษตร                
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี สังกัด
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ  
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี   
และอ านาจเจริญ มีพ้ืนที่ภายในศูนย์ทั้งหมด 206 ไร่ ประกอบด้วย แปลงหม่อน 67 ไร่ ไม้ย้อมสี 10 ไร่ แปลงนา 
และแปลงเศรษฐกิจพอเพียง 60 ไร่ และอื่น ๆ อาคารสถานที่ ถนน สระน้ า 69 ไร่ โดยมีอัตราก าลังภายในศูนย์
ทั้งหมด 72 คนประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 7 คน ลูกจ้างประจ า  จ านวน 2 คน พนักงานราชการกลุ่ม 1 
จ านวน 13 คน พนักงานรชการ กลุ่ม 2 จ านวน 20 คน และจ้างเหมาบริการ จ านวน 30 คน ส าหรับงบประมาณ
ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ งบประมาณจากกรมหม่อนไหม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-4 กุมภาพันธ์ 
2565) จ านวนทั้งสิ้น 13,546,578 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,794,744.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.92  
  วิสัยทัศน์ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี "เป็นองค์กรน าในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
พัฒนาไหมไทยสู่สากล" 
  ภารกิจศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
  - พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้ 
  - ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยรการผลิต การอารักขา การแปรรูป และ 
ผลิตผลจากหม่อนไหม 
  - พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม 
  - พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
  - พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
  1) งบประมาณมีจ ากดัไม่เพยีงพอต่อการด าเนนิงานในพืน้ที่ 
  2) อตัราก าลังข้าราชการลดลง 2 ต าแหน่ง เนือ่งจากไปช่วยราชการที ่สมข.6 ศก. 
จ านวน 1 ต าแหนง่ และรอการโอนย้าย จ านวน 1 ต าแหน่ง 
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  3) ไม่มีหอพักรับรองเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกรที่ศูนย์ฯ 
  4) ครุภัณฑ์สิ่งก่อสรา้งทรดุโทรมตามกาลเวลา 
  5) เกษตรกรสว่นใหญเ่ปน็ผู้สงูอายุ ขาดทายาทสบืทอด จ าเป็นต้องสร้างทายาทหมอ่นไหมในโรงเรียน 
  6) งานหม่อนไหมเปน็งานเทคนิคเฉพาะทางขาดผู้สบืทอดหลงัจากเกษียณราชการ 
  2. นางละออ นวลเขต ประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าโนนสว่าง น าเสนอปัญหาความต้องการของ 
กลุ่ม อาทิ เครื่องสาวไหมยูบี 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่าการสาวมือ เส้นไหมที่ได้มีการรวมตัวกันดีมาก  
เหมาะส าหรับผลิตเส้นไหมขายทั้งเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง และต้องการพื้นที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ้น  
  การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย 1) การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 2) ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การตั้งกระ ทู้ถาม  
การอภิปรายทั่วไป 3) ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 4) ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ  ได้แก่ การประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
สามัญและวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่มีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัดและมีสมาชิก
วุฒิสภาที่มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการ โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการจะเน้นการรับฟังจากพ้ืนที่
และจะเป็นสะพานเชื่อมไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส าหรับปัญหาที่ได้รับ อาทิ 
งบประมาณที่มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ และปัญหาบุคลากรน้อยจะน าไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลต่อไป 
 2. นายสุธี มากบุญ ได้ให้ก าลังใจกับทุกภาคส่วน พร้อมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าขอให้เกษตร
จังหวัดเกษตรอ าเภอ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานเกษตรในพื้นที่บูรณาการท างานโดยวางกรอบ  
ทิศทางการท างานในเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถผลักดันเรื่องงบประมาณมาสนับสนุน
ด าเนินการได้  
 3. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ได้ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ที่ท างานมา 17 ปี พยายามผลักดันส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ 
หาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มสตรีเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขณะนี้ การเลี้ยงไหมในประเทศไทยลด
น้อยลงต้องสั่งเส้นไหมจากต่างประเทศมากขึ้น อาทิ จีน เวียดนาม ทั้งนี้ ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมให้ ฟ้ืนฟูขึ้นมา ผ้าไหมไทยอยู่ ในระดับสากลทั่วโลกรู้จัก ควรจะยึดมั่นสานต่อมรดกที่ สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ โดยวุฒิสภาจะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต้องการเห็นความส าเร็จของทุกกลุ่มทุกครัวเรือน 
 4. นายบุญมี สุระโคตร เสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงการท างานแบบบูรณาการเรื่องการขยายพ้ืนที่
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัญหาเรื่องแหล่งน้ า พลังงานโซล่าเซลล์ รวมถึงเครื่องสาวไหมที่มีราคาแพง  

 
 
 
 
 



-15- 
 

   
รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากเกษตรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

ณ ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินนีาถ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 

 จุดที่ 3 คณะฯ เดินทางไปยังเขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร เพ่ือรับฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าหรือโซลาร์เซลล์บนผิวน้ า โดยมี นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงไฟฟ้า 
พลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ช.อฟอ.2) นายสังวาล พรมส าลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรให้การต้อนรับ 
   ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าหรือโซลาร์เซลล์บนผิวน้ า 
นายสังวาล พรมส าลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กล่าวต้อนรับและน าเสนอข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ า หรือโซลาร์เซลล์บนผิวน้ า ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น

การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานมีขนาดก าลังผลิต 45  
เมกะวัตต์ ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ที่อยู่บนน้ า 
มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีความสามารถในการ
ระบายความร้อนได้ดีกว่า ส่วนเรื่องผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาคือผลกระทบต่อน้ า จากผลการศึกษาสรุปได้
ว่า ไม่มีนัยส าคัญไม่มีผลกระทบหรือผลกระทบน้อยมาก
จนถึงระดับที่ไม่มีนัยส าคัญ มีการวัดคุณภาพน้ าจุดที่อยู่
ใต้แผงแล้วจุดอยู่ที่ห่างออกไปประมาณจุดละ 300 

เมตร อย่างไรก็ตามต้องมีการพิจารณาและปรับปรุงแผน รวมถึง
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านพลังงาน
หมุนเวียนแบบผสมผสานแห่งใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งใน
อนาคตยังเตรียมพัฒนาโครงการให้เป็นจุดท่องเที่ยวแหง่ใหมข่อง
จังหวัด ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน ท าให้
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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   โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ าไฮบริดเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งอนาคตที่จะเข้ามาแทนโรงไฟฟ้า  
ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริด
ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ าที่มีอยู่ เดิม ควบคุมด้วยระบบบริหารจั ดการพลังงาน (Energy 
Management System : EMS) ร่วมกับการพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast System) เพ่ือลดข้อจ ากัด 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยน าพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริม
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแทนพลังน้ า และน ามวลน้ ามาเสริมความต้องการสูงสุดในช่วงค่ า 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นและยาวนานขึ้น  
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   1. เขื่อนสิรินธรต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผสมผสานแหล่งใหม่ 
   2.พัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยจะจัดให้มีพื้นที่ส าหรับชุมชนจ าหน่ายสินค้า ซึ่งจะช่วย
สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน ท าให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

รับฟังบรรยายสรปุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ า หรือโซลารเ์ซลล์บนผิวน้ า  
ณ อาคารสิรนิธารประภากร เขื่อนสิรนิธร 

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
 จุดที่ 1 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนอื  

(ตอนล่าง) พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่  
ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
  ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอโพธิ์ไทร 
   นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอ าเภอโพธิ์ไทร กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพ้ืนที่มาพบปะ 
เยี่ยมเยียน สร้างขวัญก าลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะและเป็นเวทีในการร่วมรับฟังปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ของพ้ืนที่ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ ส าหรับข้อมูลอ าเภอ 
โพธิ์ไทร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 71 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง 1 เทศบาลต าบล  
และ 6 องค์การบริหารส่วนต าบล มีเนื้อที่ประมาณ 505.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 315,718.75 ไร่ ลักษณะ 
ภูมิประเทศ พ้ืนที่ตอนบนเป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนทางตอนใต้มีลักษณะเป็นท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ และเป็นภูเขา จ านวนประชากร 
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ประมาณ 47,000 คน มีรายได้เฉลี่ย จากข้อมูล จปฐ. 
ประมาณ 70,000 บาท ต่อคนต่อปี มีแม่น้ าที่ส าคัญคือ
แม่น้ าโขง ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว ระยะทาง
ประมาณ 34 กิโลเมตร ประชาชนในพ้ืนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมาก
ที่สุดคือ ข้าว มันส าปะหลัง และยางพารา รวมถึงขณะนี้ 
มีผลผลิตที่เป็นผลไม้ อาทิ มะม่วง มะขามหวาน แคนตาลูป 
มังคุด และล าไย ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวสวน ประมาณ 
20 กว่าสวน นอกจากประชาชนมีรายได้หลักจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังมีรายได้จากการประมง 
ในแม่น้ าโขง การท่องเที่ยว และการปลูกพืชตามริมฝั่งแม่น้ าโขงในช่วงฤดูแล้งเมื่อน้ าในแม่น้ าโขงลดลง เช่น ถั่วลิสง 
และมันเทศ เป็นต้น ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย เกษตรอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ 
พัฒนาการอ าเภอ เกษตรกรตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 13 กลุ่ม และแปลงใหญ่ไม้ผล  
1 กลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มทั้ง 14 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงเกษตรและสุหกรณ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 40,907,500 บาท  
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
   1. นายบิน คงทน ก านันต าบลส าโรง ประธานแปลงใหญ่อ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอปัญหากลุ่ม 
แปลงใหญ่อ าเภอโพธิ์ไทร ได้แก่ ปัญหาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การจัดท าเอกสารต่าง ๆ การจัดท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย ส่งผลให้เกิดรายจ่ายเป็นจ านวนมาก  
   2. นายเรืองประทิน เขียวสด ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ผล น าเสนอประเด็นปัญหาผลผลิต
ตกค้าง ปุ๋ยราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ า ส่งผลกระทบอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มชาวสวนล าไยและไม้ผล ทั้งนี้  
มีการวางแผนการขายแบบออนไลน์ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ความมั่นใจที่จะสร้างผลผลิตลดลง 
เป็นอย่างมาก 

3. นายธวัช แสงแดง ประธานศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ิม
ประสิ ทธิ ภาพก า ร เ ก ษต รอ า เ ภ อ โพ ธิ์ ไ ท ร  แ ล ะ 
นายกเทศมนตรีต าบลอ าเภอโพธิ์ไทร สะท้อนปัญหา
เกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ ดินอินทรีย์ ซึ่งยังไม่มีการ
เรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ อาทิ การพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรให้ เป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่ ได้
มาตรฐานการตรวจแปลงที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ฝาก
คณะวุฒิสภาสนับสนุนในเรื่องการอบรมให้ความรู้ 
กับเกษตรกร หรืองบประมาณที่เป็นประโยชน์สนับสนุน
ให้พ่ีน้องเกษตรกรมีความรู้มากขึ้น 

 4. นายภาคินทร์ หิรัญ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ าเภอสองคอน น าเสนอปัญหาความต้องการ 
น้ าส าหรับใชใ้นการเกษตร และการอุปโภคบริโภค รวมถึงปัญหาที่ดินท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่  
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 5. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอข้อมูลกองทุนปลาบ้านผาชัน 
หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 161 คน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ 
กลุ่มประสบปัญหาราคาปลาตกต่ าเพราะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง จึงรวมตัวกันก่อตั้ง “กองทุนปลา” ที่ผ่านมา
กองทุนปลามีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป แต่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องจากสินค้าของกองทุนปลาบ้านผาชันจะเน้นขายเป็นปลาสด และน าปลาขนาดเล็กมาท าปลาร้าเพียงอย่างเดียว 
บัญหานี้เป็นทั้งโอกาสและเป็นความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกองทุนปลาบ้านผาชัน ให้สามารถขยายฐาน
ลูกค้า เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ปลาแดดเดียว ลูกชิ้นปลา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กร
เกษตรกรเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมเพ่ือ    
การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มได้ประสานไปยังเกษตรอ าเภอ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นกิจกรรมยกระดับรัฐวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ประเภทกิจกรรมแปรรูปประมง 
งบประมาณ ๓ ล้านบาท จึงขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันต่อไป 
 6. นางสาวเยาวลักษณ์ คุณพาที เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอ าเภอโพธิ์ไทร น าเสนอปัญหา
อ าเภอโพธิ์ไทรอยู่ติดแม่น้ าโขงแต่ไม่สามารถดึงน้ าจากแม่น้ าโขงมาใช้ทางการเกษตรหรือในครัวเรือนได้ โดยเฉพาะ 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เกษตรกรและชาวบ้านจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า จึงขอให้
วุฒิสภาสนับสนุนหรือผลักดันโครงการเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
 7. นายกฤต สายใจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอโพธิไทร เสนอ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.
ขอให้แก้ปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ 2.เสนอให้มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ส าหรับด้านการเกษตร เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ยังขาดการ
สนับสนุนเครื่องจักรเพ่ือช่วยงาน ปัญหาสารพิษหรือสารเคมี 3.ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมโครงการของรัฐ เช่น 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”การท า
เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เป็นต้น 
 8. นายผดุง สมศรี เกษตรกรบ้านศรีสว่าง ขอให้ผลักดันแก้ไขเรื่ องน้ าเพ่ือการเกษตร ต้องการ
แหล่งน้ าบาดาล ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ ปัญหาการตลาด  
 9. นายสมบูรณ์ ทรัพย์แก้วเนตร เสนอให้จัดท าธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ า ต้องการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย 1) การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 2) ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การตั้งกระทู้ถาม  
การอภิปรายทั่วไป 3) ให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรตามที่รั ฐธรรมนูญก าหนด 4) ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลไกต่าง ๆ  ได้แก่ การประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
สามัญและวิสามัญ รวมถึงคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่มีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มภาคจังหวัดและมีสมาชิกวุฒิสภ 
ที่มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการ โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการจะเน้นการรับฟังจากพ้ืนที่และ  
จะเป็นสะพานเชื่อมไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
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 2. นายสุธี มากบุญ ได้ให้ก าลังใจประชาชนในพ้ืนที่ โดยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้อง
เกษตรกร วุฒิสภาจะน าไปด าเนินการภายได้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ส าหรับประเด็นปัญหาที่แก้ไขได้
ในระดับจังหวัดฝากทุกส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ดูแลช่วยเหลือต่อไป อย่างไรก็ตาม
วุฒิสภาจะพยายามช่วยเหลือสนับสนุนทุกเรื่องอย่างเต็มที่ 
 3. นายบุญมี สุระโคตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะจาก
พ้ืนที่และสื่อสารท าความเข้าใจกับพ่ีน้องเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่จะพัฒนาให้มีความมั่งคงยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกร 
นาแปลงใหญ่ต้องมีความพร้อมและพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดท าเอกสาร การจัดท าบันทึก ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน 
แนะน าให้รวมกลุ่มกันเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเป็นนิติบุคคล จะท าให้การบริหารงานนาแปลงใหญ่ได้คล่องขึ้นและ
สามารถพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ได้ และขอฝากเกษตรจังหวัดหรือกรมการข้าวที่รับผิดชอบ บูรณาการท างานร่วมกัน
บริหารจัดการให้มองในรูปท างานแบบเชื่อมโยง สร้างจุดรวบรวมผลผลิตนาแปลงใหญ่ มีการวางแผนธุรกิจให้
ครอบคลุม  
 4. นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน กล่าวเสนอแนะว่า ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในจังหวัดขอฝากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่พิจารณาเร่งให้ความช่วยเหลือ ส าหรับปัญหาอื่น ๆ อาทิ ที่ดินท ากิน ปัญหาขาดแคลนน้ าและไฟฟ้า         
เพื่อการเกษตร ปุ๋ยราคาแพง ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาการตลาด จะประสานไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมวุฒิสภาต่อไป 

พบปะรบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 
ณ โรงเรียนโพธิไ์ทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร 

 
 จุดที่ 2 คณะฯ พบปะกับกลุ่ม OTOP และเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวสามพันโบก ในประเด็น

ปัญหาการท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมสามพันโบก โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอ าเภอโพธิ์ไทร นายเชษฐา ไชยสัตย์ รองผู้อ านวยการอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
ผู้แทนท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วม 
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 ข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
 นายเชษฐา ไชยสัตย์ รองผู้อ านวยการอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก กล่าวขอบคุณคณะวุฒิสภา 
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานธรณี ซึ่เป็นพ้ืนที่ที่รวมแหล่งธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศที่มีความส าคัญ 
ทางธรณีวิทยา พ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วย การคุ้มครองหรือการอนุรักษ์  
การให้การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานธรณีไม่ได้เกี่ยวข้ องเฉพาะธรณีวิทยาเพียงอย่างเดียว 
ต้องมีการเชื่อมโยงทางธรณีวิทยากับทรัพยากรด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่ เช่น ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมรดกด้าน 
อื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ครอบคลุมแหล่งมรดกธรณีและแหล่งคุณค่าในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอ
โพธิ์ไทร อ าเภอศรีเมืองใหม่ อ าเภอโขงเจียม และอ าเภอสิรินธร ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ได้ประกาศรับรองให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น “อุทยาน
ธรณีระดับประเทศ” นับเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ล าดับที่ 3 ถัดจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณี
โคราช ทั้งนี้ ภายในห้วงปี พ.ศ. 2566 จะครบรอบการประเมินซ้ าอุทยานธรณีประเทศไทย วันนี้ ถือเป็นเรื่องท่ี
น่ายินดีที่จะได้น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกวุฒิสภาน าไปพิจารณาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
เส้นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมโยงถึงประเทศเพื่อนบ้าน 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 
  1. นายเรืองประทิน เขียวสด ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสามพันโบก น าเสนอปัญหาการ
ประกอบการท่องเที่ยวสมาพันโบกซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องการ 
ปิดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาต้องมีการวางแผนอย่างน้อย 10 วัน แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก

นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวไปเช้ากับเย็นเท่านั้น  
ขอเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาผลักดันเรื่อง
การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 สู่
ภาวะปกติ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ซบ
เซาเนื่องจากการขนส่งสาธารณะ ท าให้สายการบิน 
รถทัวร์ รถไฟปิด นักท่องเที่ยวน้อยลง ทั้งนี้ ลักษณะ
การท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างจะพิเศษจากที่อื่น ดังนั้น  
จึงควรมีการจัดการการท่องเที่ยวหรือสนับสนุน 
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสะดวกยิ่งขึ้น  

  2. นายเสริมศักดิ์ ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งเป้า น าเสนอปัญหาความต้องการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับมัคคุเทศก์น้อยซึ่งโรงเรียนไม่มีงบประมาณสนับสนุน วันเสาร์-วันอาทิตย์มัคคุเทศก์น้อยจะมา
ท างานกับผู้ปกครองโดยจะได้รับค่าบริการจากนักท่องเที่ยว 
  3. นายศุภกร ปราบภัย มัคคุเทศก์น าเที่ยวสามพันโบก น าเสนอให้มีพ้ืนที่นั่งสาธารณะส าหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ พัฒนาภูมิทัศน์การเดินทางของนักท่องเที่ยวให้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ  
ป้ายทางเข้าออกชัดเจน เพิ่มไฟส่องสว่างมากขึ้น 
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 4. นางอัมภาพร โสดา ได้กล่าวเสนอแนะ 
ให้พัฒนาภูมิทัศน์การเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเพ่ิมไฟ 
ส่องสว่างมากขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ
จะเป็นโอกาสให้คนในพ้ืนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้นด้วย  
 โอกาสนี้  เด็กหญิงกิตติพร หมื่นทวงค์  
เด็กหญิงนุชธิดา ป่าไฟ ตัวแทนยุวมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา 
น าเที่ยวสามพันโบก ได้น าคณะเยี่ยมชม และแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวจุดต่าง ๆ ของสามพันโบกด้วย 
 การด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่าปัญหาความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ขอฝาก 
ทางจังหวัดประสานความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัญหาในระดับนโยบาย อาทิ การผลักดันสนับสนุน 
ให้สามพันโบกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ วุฒิสภาจะน าไปประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
นโยบายการท่องเที่ยวให้ชัดเจนต่อไป 
 2. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง กล่าวชื่นชนและยินดีที่ได้ลงมาพบปะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนในครั้งนี้ 
สามพันโบกเป็นแหล่งท่องที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่การท่องเที่ยวซบเซาเนื่องจากสถานการณ์โคิด-๑๙ ซึ่งประเด็น
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ จะน าไปด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป  

   
 

พบปะกลุ่ม OTOP และเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวสามพันโบกในประเด็นปัญหาการท่องเทีย่ว 
ณ ลานกิจกรรมสามพันโบก อ าเภอโพธิ์ไทร 

 
 

         จัดท าโดย นางสาววิภารตัน ์เพียราช 
             นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
             กลุ่มงานสื่อมวลชน 
             ส านักประชาสัมพันธ ์
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
_____________________ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน Nok Air  
    เที่ยวบินที่ DD 328 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี  
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น  
เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา - เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมอริสตาร์  
 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา - Check out 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังบ้านโนนรัง อ าเภอเขื่องใน (ระยะทาง ๕๕.๖ กม.) 
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - ถึงบ้านโนนรัง  
   - เยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง 
เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหารส้มต าจินดา (ระยะทาง ๕๘.๔ กม.) 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี อ าเภอ 
    สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๒๔.๓ กม.)  
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - รับฟังบรรยายสรุป “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” 
   - พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อน
    เลี้ยงไหม 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังเขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร (ระยะทาง ๕๑.๖ กม.)  
เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา - ถึงเขื่อนสิรินธร 
   - รับฟังบรรยายสรุปโครงการโซลารเ์ซลล์บนผิวน้ า โดยวิทยากรจากเขื่อนสิรินธร 
เวลา ๑๗.๐๐  นาฬิกา - เข้าที่พัก ณ บ้านพักรับรองเขื่อนสิรินธร 
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น  
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 

วันเสาร์ที่ ๑๒ ... 
 



-๒- 
 
วันเสำร์ที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา - Check out 
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังอ าเภอโพธิ์ไทร (ระยะทาง ๑๐๑ กม.)  
เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา - ถึงอ าเภอโพธิ์ไทร 
   - พบปะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายเกษตร 
    อินทรีย์นาแปลงใหญ่ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม  
    อ าเภอโพธิ์ไทร 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหารระเบียงโขง สามพันโบก 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - พบปะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม OTOP เครือข่าย 
    ธุรกิจการท่องเที่ยว สามพันโบก  
   - รับทราบประเด็นปัญหาการท่องเที่ยว ณ ลานกิจกรรมสามพันโบก 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แกรนด์แคนยอน 
    เมืองไทย ณ สามพันโบก 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๑๖ กม.) 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
เวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia  
    เที่ยวบินที่ FD 3373 
เวลา ๒๐.๔๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
  ๒. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔ 
   - นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร โทร. ๐๘๙-๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน ์ โทร. ๐๘๑-๖๗๔๗๕๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายชื่อคณะเดินทาง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
วันท่ี ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี
___________________ 

  
 สมาชิกวุฒิสภา จ านวน 9 คน  
 ๑. นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์  สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะเดนิทาง)  
  ๒. นางผาณติ นิติทัณฑ์ประภาศ   สมาชิกวุฒิสภา  
  ๓. พลเอก สนัน่ มะเรงิสิทธิ ์  สมาชิกวุฒิสภา  
 ๔. นายสุธี มากบุญ    สมาชิกวุฒิสภา  
 ๕. นางเพ็ญพักตร ์ศรีทอง   สมาชิกวุฒิสภา  

๖. นายบุญมี สุระโคตร    สมาชิกวุฒิสภา   
  ๗. นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน   สมาชิกวุฒิสภา  
 8. นางประยูร เหลา่สายเชือ้   สมาชิกวุฒิสภา  
 9. นางประภาศรี สฉุันทบุตร   สมาชิกวุฒิสภา  
   

เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 7 คน  
๑. นางเสาวลักษณ ์บวัทอง   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน  

  ๒. นางสาววิภารัตน์ เพียราช   นักประชาสมัพันธช์ านาญการ  
  ๓. นางสาวสุกญัญา ส าราญจิตร   นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ  
  ๔. นายปวริศร ์ปฏิภาณวัฒน์   นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ  
  ๕. นายบุญถิร ศุภศร    ผู้ช่วยด าเนนิงานสมาชกิวฒุสิภา (นายบญุม ีสุระโคตร)  
  ๖. นางประไพศรี ดงบัง    ผู้ช่วยด าเนนิงานสมาชกิวฒุสิภา (นางประยูร เหล่าสายเชื้อ)  

๗. ผู้ชว่ยด าเนินงานสมาชกิวุฒิสภา (นายสธุี มากบญุ)  
 
 

    
       

รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 2 ก.พ.๖๕)  



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพื้นที่ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบส ารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 9 17.75 
หญิง 41 82.25 
รวม 50 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.25) และเพศชาย 
จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.75)  

 ๒. อายุ  
 อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ปี 

5 
9 

19 
17 

10.14 
17.28 
38.45 
34.13 

 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.45) 
รองลงมา ได้แก่ มากกว่า 60 ปี จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.13) 41-50 ปี จ านวน 9 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 17.28) และอายุ ๓๑ – ๔๐ ป ีจ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.14) ตามล าดับ 

 ๓. ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

7 
32 

15.29 
61.32 

ปริญญาตรี 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

2 
8 

6.12 
13.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 4.13 
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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 
61.32) รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 8 (คิดเป็นร้อยละ 13.14) ประถมศึกษา 
จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.29) ปริญญาตรี จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.12) และสูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.13) ตามล าดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืน ๆ 

38 
5 
2 
6 

75.12 
9.29 
4.26 

11.33 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.12) 
รองลงมา ได้แก่ อื่นๆ จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.33) ค้าขาย จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.29) 
และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.26) ตามล าดับ 

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 

25 
12 
33 
18 

50.12 
24.28 
66.10 
36.88 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากบุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล, 
ผู้ใหญ่บ้าน, ก านัน จ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.10) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 25 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 50.12) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.88 และ      
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.28)  
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

1. ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
4. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
5. จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
6. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

78.30 
82.40 

 
72.20 
69.60 

 
77.20 

 
82.40 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวม 77.20 มาก 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 77.20) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 82.40) 
               ส าหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ร้อยละ 82.40) รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 78.30) การน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 77.20) บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 72.20) และ
บทบาทภารกิจของวุฒิสภาที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 69.60 ) 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อื่นๆ 

 - อยากให้มีการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีมากขึ้น 
 - ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมากขึ้น 
 - อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
 - อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 - ต้องการให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านสังคม 
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หมายเหตุ :  
  ลักษณะค าถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากที่สดุ 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด 
 
 - การค านวณค่าร้อยละเฉลี่ย 
   ร้อยละเฉลี่ย =  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 

 เนื่องจากตวัชีว้ัดของโครงการ ได้ก าหนดการประเมินผลโครงการโดยใชค้่าสถติิร้อยละ จึงได้
น าสถติิค่าเฉลี่ยมาแปลเปน็ค่าร้อยละ ได้ดงันี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 
  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากที่สดุ 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
 

---------------------------------------------------------- 



 

สรุปการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2565 

ก่อนการลงพ้ืนที ่

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่ าง )  ก าหนดลงพ้ืนที่ พบ
ประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี วัน
ศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2565 

 
 

 

 

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่ าง )  ก าหนดลงพ้ืนที่ พบ
ประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี วัน
ศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2565 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- YouTube  
  Senate Channel 

พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : SPOT สว. พบประชาชน 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2565   

- Line Mass Media (1) พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ก าหนดลง
พ้ืนที่พบประชาชน ณ จั งหวั ด
อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 11 - วัน
เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

- Line Mass Media (2) พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : SPOT สว. พบประชาชน 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2565  

 
 

- Facebook  
  สวท .อุ บลร าชธ านี 
  98.50 MHz 

พุธ 
2 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน วันที่  11 -  12 
กุมภาพันธ์  2565  ณ จังหวัด
อุบลราชธานี     

- Facebook  
  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 
2  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบด ี
3 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน วันที่  11 -  12 
กุมภาพันธ์  2565  ณ จังหวัด
อุบลราชธานี    

 
 

 



 

-3- 

ก่อนการลงพ้ืนที่ (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การประชาสมัพันธ์
โครงการ 

(จดหมายขา่ว/
Spot/Banner) 
การน าเสนอข่าว 
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

- Facebook  
  ส ว ท . อุ บ ล ร า ช ธ า นี 
  98.50 MHz 

พฤหัสบด ี
3 กมุภาพันธ ์2565 

หั วข้ อข่ าว :  สว.ลงพ้ืนที่ พบพ่ีน้ อง
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-
12 กุมภาพันธ์นี้ 

  
- สวท. FM 92.50 MHZ เสาร ์

5 กมุภาพันธ ์2565 
พูดแทรกรายการ คุยสบายบ่ายสอง  
เวลา 14.10-15.00 น.  

 

- Facebook  
  ส ว ท . อุ บ ล ร า ช ธ า นี 
  98.50 MHz 

จันทร ์
7 กมุภาพันธ ์2565 

หัวข้อข่าว : สว.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง เผย 
ค ณ ะ  ส ว . เ ต รี ย ม ล ง พ้ื น ที่  จ .
อุบลราชธานี ตามโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน วันที่ 11-12 
ก.พ. 65 

 

 

-  ส ว ท . อุ บ ล ร า ช ธ า นี 
   FM 98.50 MHz 

อังคาร 
8 กมุภาพันธ ์2565 

พูดแทรกรายการ สี่ แยกข่ าวกรม
ประชาสัมพันธ์ เวลา 16.10-17.00 น. 

 

 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

- สวท.อุบลราชธานี 
  98.50 MHz 

อังคาร 
8 กมุภาพันธ ์2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง    
ประเด็น : การลงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
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ระหว่างการลงพื้นที ่ 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Website 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว. ติดตามการพัฒนา
หม่อนไหมและโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์    

- Facebook  
  ส ว ท . อุ บ ล ร า ช ธ า นี   
  98.50 MHz 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่ จ.
อุบลราชธานี  ตามโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน วันแรก ติดตาม
การพัฒนาหม่อนไหมและโรงไฟฟ้า 
โซล่าเซลล์   

- Facebook วุฒิสภา ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม  

 
- Website ข่าวภูธร ศุกร ์

11 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อข่าว : กฟผ.เขื่อนสิรินธร ให้การ
ต้อนรับคณะสมาชิก   

- Website ข่าวภูธร ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบ ประชาชน ส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม   

- Website  
  กรมประชาสัมพันธ์  

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม เพ่ือช่วยสร้างอาชีพ
ให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างยั่งยืน   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Website Good News ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว
เ พ่ื อช่ วยสร้ างอาชีพให้ กั บ พ่ีน้ อง
ประชาชนอย่างยั่งยืน   

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม   

- Website  
 หนังสือพิมพ์อินทรีย์สยาม 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบปชช. ส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่อุบลฯ สร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืน   

- Line Mass Media ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : คกก.สว.พบประชาชน
ภาคอีสานตอนล่าง ลงพื้นที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 

 
 

- สวท.อุบลราชธานี 
  FM 98.50 MHz 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ ผู้ว่าพบประชาชน 
เวลา 06.10-07.00 น. 

  

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ ผู้ว่าพบประชาชน 
เวลา 06.10-07.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- อสมท. FM 100.5 MHz 
 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 21.00 น. 
  

-  วิทยุกองทัพบก 
 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 22.00 น. 
  

- Website วุฒิสภา ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม   

- สวท. FM 92.50 MHZ เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ รายการ คุยสบาย
บ่ายสอง เวลา 14.10-15.00 น. 

  

- Website วุฒิสภา เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่หาแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 
และการท่องเที่ยว   

- อสมท. FM 100.5 MHz 
 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 21.00 น. 
  

- วิทยุกองทัพบก 
 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 22.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook ที่นี่มขี่าว เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม   

- Website ไทยเสรีนิวส์ เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : ส.ว. ลงพ้ืนที่  จ.อุบลฯ 
ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้าง
อาชีพอย่างยั่งยืน   

- Facebook วุฒิสภา เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว. ลงพื้นที่พบประชาชน 
จ.อุบลราชธานี หาแนวทางส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ และการ
ท่องเที่ยว   

- Line Mass Media เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : คกก. สว.พบประชาชนภาค
อีสานตอนล่าง ลงพ้ืนที่หาแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 
และการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

- Facebook NBT 11  
  ทีวีอีสาน 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม   
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน  
  ช่องหมายเลข 11 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ อีสานวันนี้  
เวลา 16.00 น.- 17.00 น. 

  

- สวท.อุบลราชธานี  
  FM 98.50 MHz 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ อีสานบ้านเฮา  
เวลา 05.10-06.00 น. 

  

- Facebook  
  สวท.อุบลราชธานี  
  98.50 MHz 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ อีสานบ้านเฮา 
เวลา 05.10-06.00 น. 

  
- Website TigerNews เสาร ์

12 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อข่าว : คกก.สว.พบประชาชนภาค
อีสานตอนล่าง ลงพ้ืนที่ อุบลฯ หา
แนวทางส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม   

- Website TigerNews เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : คกก. สว.พบประชาชนภาค
อีสานตอนล่าง ลงพ้ืนที่หาแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 
และการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี   

 

 

 

 

 



 

-9- 

ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ)  

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

2. การใหส้ัมภาษณ์
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

(สมาชกิวฒุิสภา) 

- ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน  
  ช่องหมายเลข 11 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์    
ปร ะ เ ด็ น  : ก า รล ง พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   

 

- ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน  
  ช่องหมายเลข 11 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง    
ประเด็น : ติดตามภารกิจ สว.ลงพ้ืนที่พบ
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี  
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ระหว่างการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

3. คลิปสัมภาษณ์
ประชาชน 

Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / Twitter/ 

Line/ YouTube) 

ศุกร ์
11 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นางยุริวรรณ โสมอินทร์  
ครูศิลปาชีพประจ าโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี 
ประเด็น : แนวทางการช่วยเหลือกลุ่ม
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

 

 

 
 

เสาร ์
12 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายบิน คงทน 
ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี 
ประเด็น : แนวทางการพัฒนานา
แปลงใหญ่ 

 

 

 
 

เสาร ์
18 ธนัวาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายเรืองประทิน เขียวสด 
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสามพัน
โบก จ.อุบลราชธานี 
ประเด็น : แนวทางการช่วยเหลือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
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หลังการลงพื้นที ่ 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Facebook ที่นี่มีข่าว อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้ อข่ าว  : สว .ติ ดตาม เกษตร
อินทรีย์นาแปลงใหญ่และพัฒนาสาม
พันโบก จ.อุบลราชธานี   

- YouTube Senate Channel อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  1 1 - 1 2 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

  

- Line Mass Media อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  1 1 - 1 2 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

- Facebook วุฒิสภา อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จั งหวัด
อุบลราชธานี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

 
 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพ้ืนที่หาแนวทาง
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ 
และการท่องเที่ยว 
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หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Website กรมประชาสัมพันธ์ อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่ าว  : สว .ติดตามเกษตร
อินทรีย์นาแปลงใหญ่และพัฒนาสาม
พันโบก อุบลราชธานี   

- Facebook 
  สวท.อุบลราชธานี  
  98.50 MHz 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่ าว  : สว .ติดตามเกษตร
อินทรีย์นาแปลงใหญ่และพัฒนาสาม
พันโบก อุบลราชธานี   

- Website  
  ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้ อข่ าว  : สว .ติ ดตาม เกษตร
อินทรีย์นาแปลงใหญ่และพัฒนาสาม
พันโบก อุบลราชธานี   

- Facebook 
  สวท.อุบลราชธานี  
  98.50 MHz 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สกู๊ปข่าว วุฒิสภาจัด
โค รงการ  สมาชิ กวุฒิ สภา  พบ
ประชาชน ที่อุบลราชธานี 11-12 
ก.พ. 2565 

 
 

 
 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  11-12 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พ บ ป ร ะ ช า ช น  ณ  จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  1 1 - 1 2 
กุมภาพันธ์ 2565   



 

-13- 

หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พ บ ป ร ะ ช า ช น  ณ  จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  1 1 - 1 2 
กุมภาพันธ์ 2565   

- Facebook  
  ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พ บ ป ร ะ ช า ช น  ณ  จั ง ห วั ด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  วั น ที่  1 1 - 1 2 
กุมภาพันธ์ 2565   

- สวท.อุบลราชธานี  
  FM 98.50 MHz 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ ข่าวบ้านเฮา  
เวลา 05.10-06.00 น. 

 
 

 

- Facebook 
  สวท.อุบลราชธานี  
  98.50 MHz  

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ ข่าวบ้านเฮา  
เวลา 05.10-06.00 น. 

  

- Facebook 
  สวท.อุบลราชธานี  
  98.50 MHz 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  : สรุ ป ข่ า ว  ส ว . พบ
ประชาชนชาวอุบลฯ 11-12 ก.พ.
65   

- YouTube NBTUBON อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน ลง
พ้ืนที่ จ.อุบลฯ 

 

  

 

 



 

-14- 

หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- ช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน  
  ช่องหมายเลข 11 

อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

พูดแทรกรายการ อีสานเช้านี้  
เวลา 08.30 น.- 09.30 น. 

  

- YouTube NBTUBON อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

สปอต สว.พบประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี 11-12 ก.พ.65   

- YouTube NBTUBON อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

Phone-in... นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 
สมาชิกวุฒิสภา   

- Website วุฒิสภา อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  : เ สี ย ง ป ร ะ ช า ช น 
โ ค ร ง ก า ร ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า พ บ
ประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565   

- Website วุฒิสภา อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : เอกสารข่าว โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2565   

- Website วุฒิสภา อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : เอกสารข่าว โครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2565   

- Website วุฒิสภา อาทติย ์
13 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อข่าว : (สกู๊ป) โครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี วั น ที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

  



 

-15- 

หลังการลงพื้นที ่(ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพ่ิมเติม 

1. การน าเสนอข่าว
ผ่านสือ่ต่าง ๆ  

 

- Website edunewssiam 
 

อังคาร 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานพิเศษ : โครงการ สว.พบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี   

- หนังสือพิมพ์ 
  edunewssiam 
 

อังคาร 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานพิเศษ : โครงการ สว.พบ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

  

 


